



# อนุฯ ด้านสื่อสารมวลชนฯ วุฒิสภา รับเรื่องร้องเรียนพิจารณาประเด็น “เสรีภาพในการทำหน้าที่สื่อมวลชนตามจริยธรรม”

อนุฯด้านสื่อสารมวลชนฯ เตรียมหารือคณะกรรมการสิทธิฯวุฒิสภา หลังรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากผู้แทนนายสนธิ ลิ้มทองกุล ที่ยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีที่ถูกบริษัท ไททัน แคมป์ดอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ยื่นฟ้อง ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ปี ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการพิจารณาเป็นกรณีศึกษาด้านปัญหาสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อต่อไป



นายจตุรงค์ เสมิมสุข รองประธานคณะอนุกรรมการฯ



นายปิטพงษ์ สุงัดฤๅ อนุกรรมการฯ



นายสุระ เทษณะศิลา อนุกรรมการฯ



นายไตรลจน์ ณะเรีตณ อนุกรรมการฯ



นายชวรงค์ สมปีทกมปาณิ อนุกรรมการฯ



นายสรวิ ฒนธรรงคิ อนุกรรมการฯ



นางสาวสุวรรณ จรุฑพิพร อนุกรรมการฯ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพพิชญา สัจจาศิล อนุกรรมการฯ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงมา สุปแก้ว ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ



นายอัทธิพนธ์ ปิวทอง ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ



นางสาวสุภาณตา กรีประภู อนุกรรมการและเลขานุการ



**ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ**  
ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพ ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชน ได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธาน ในที่ประชุม

มีวาระพิจารณาเร่งด่วน คือ การรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากตัวแทนนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้จัดการ “สนธิทอล์ค” ที่ถูกนายแทนไท ณรงค์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไททัน แคมป์ดอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งการขอให้ศาลแพ่งไต่สวนฉุกเฉินขอคุ้มครองชั่วคราว นั้น

### โดยผู้ร้องเรียนได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ดังนี้

ในกรณีนี้ เบื้องต้นศาลแพ่งได้มีคำสั่งห้ามมิให้นายสนธิฯ กล่าวพาดพิงถึงนายแทนไท และให้ลบข้อมูลที่กล่าวถึงนายแทนไท ทั้งหมดออกจากระบบคอมพิวเตอร์และทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทุกช่องทางเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ต่อมาศาลแพ่งได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ห้ามมิให้นายสนธิฯ กล่าวพาดพิงถึงนายแทนไท ในฐานะหุ้นส่วนบริษัท ไม่นิ่งโปะ จำกัด ลักษณะลักษณะกระแสไฟฟ้ามาใช้ เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254(2)

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องเรียนให้ความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทั่วไป ซึ่งภายใต้กรอบความชอบธรรมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น ได้กำหนดให้สื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ จึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมายังคณะอนุกรรมการเพื่อขอให้พิจารณาต่อไป

อนุฯ ด้านสื่อสารมวลชนฯ วุฒิสภา รับเรื่องร้องเรียนพิจารณาประเด็น  
“เสรีภาพในการทำหน้าที่สื่อมวลชนตามจริยธรรม”

จากนั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้ให้ความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้ประกอบการพิจารณา และสรุปข้อมูลของเรื่องร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่อไป

๒. เห็นควรให้นำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาปัญหาสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้มีข้อเสนอแนะต่อองค์กรสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๓. เห็นควรให้เน้นย้ำว่าการพิจารณาใดๆ ในกรณีนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดให้อนุกรรมการสามารถดำเนินการได้ตามกรอบอำนาจหน้าที่เท่านั้น เพื่อจะไม่เป็นการก้าวล่วงต่อดุลพินิจของศาล เนื่องจากกรณีการร้องเรียนนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล

ที่ประชุมมีมติ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อนำไปจัดทำเอกสารประกอบการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้ร้องเรียน



นายสุวิชา เพียรราษฎร์  
บรรณาธิการบริหาร ผู้จัดการรายวัน 360  
และผู้จัดการออนไลน์



นายดลย์ ศิริกุลพิพัฒน์  
บรรณาธิการอาวุโส ผู้จัดการรายวัน 360  
และผู้จัดการออนไลน์

คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพ ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ